

## **HỎI ĐÁP (Q&A)**

Về

Thông Báo Về Cơ Hội Tham Gia Ban Cố Vấn Thành Viên MassHealth (MAC)

Số Tài liệu #: 25EHSPMMHMACNOO

Hỏi & Đáp: Tháng 9 26, 2024

Tài liệu này chứa các câu trả lời cho các câu hỏi nhận được liên quan đến Thông Báo Về Cơ Hội Tham Gia Ban Cố Vấn Thành Viên MassHealth (MAC) do Executive Office of Health and Human Services (Văn Phòng Điều Hành Dịch Vụ Y Tế và Nhân Sinh, EOHHS) ban hành vào ngày 15 tháng 8 năm 2024. Các câu trả lời đã được cung cấp cho những câu hỏi quan tâm chung và liên quan đến việc nộp đơn xin tham gia MAC.

---

### **Tư cách thành viên MAC**

Q.1. Các cá nhân làm việc với các thành viên MassHealth - ví dụ, các nhà cung cấp làm việc tại một địa điểm chăm sóc y tá hoặc những người ủng hộ từ các tổ chức cộng đồng - có đủ điều kiện tham gia MAC không nếu họ không phải là thành viên MassHealth, hoặc người chăm sóc gia đình hoặc người giám hộ của các thành viên MassHealth?

A.1. Không. Để đủ điều kiện phục vụ trong MAC, một người phải là thành viên MassHealth hiện tại, hoặc đã là thành viên MassHealth trong vòng năm năm qua hoặc là người giám hộ hoặc người chăm sóc gia đình của một thành viên MassHealth.

Vui lòng tham khảo phần Thông báo cơ hội về “Tư cách thành viên MAC” để biết thông tin về tính đủ điều kiện tham gia MAC.

Q.2. Các cá nhân làm việc cho các cơ quan chính phủ tiểu bang khác, chẳng hạn như Sở Y Tế Công Cộng, có đủ điều kiện tham gia MAC không nếu họ là thành viên MassHealth, hoặc người chăm sóc gia đình hoặc người giám hộ của các thành viên MassHealth?

A.2. Có. Bất kỳ cá nhân nào đáp ứng các yêu cầu được nêu trong phần Thông báo cơ hội về “Tư cách thành viên MAC” đều có thể nộp đơn tham gia MAC. Xin lưu ý, nhân viên MassHealth không đủ điều kiện làm thành viên MAC.

## **Trợ cấp và công nhận là thành viên MAC**

Q.3. Các cá nhân được chọn tham gia MAC có được trả thù lao không?

A.3. Các khoản trợ cấp và bồi hoàn chi phí đi lại sẽ có cho những người ứng tuyển được chọn làm thành viên MAC. Mỗi cuộc họp thành viên sẽ nhận được khoản trợ cấp \$50. Các thành viên có thể nhận thêm \$25 cho công việc chuẩn bị trước cuộc họp nếu có, bao gồm thời gian chuẩn bị và xem xét tài liệu cuộc họp, tham gia vào các hoạt động giáo dục và định hướng MAC, và thực hiện các hoạt động lập kế hoạch nếu có.

Ngoài ra, các thành viên MAC có thể chọn không nhận trợ cấp hoặc có thể yêu cầu giảm số tiền trợ cấp.

Vui lòng tham khảo phần Thông báo cơ hội về “Trợ cấp và công nhận tư cách thành viên MAC” để biết thêm thông tin về các khoản trợ cấp và sự công nhận.

Q.4. Các lựa chọn nhận tiền cho các cá nhân được chọn tham gia MAC và chọn nhận trợ cấp là gì?

A.4. Các thành viên MAC quyết định nhận trợ cấp có thể chọn nhận tiền chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của họ hoặc nhận ngân phiếu qua đường bưu điện.

## **Cam kết thời gian phục vụ của thành viên MAC**

Q.5. Khi nào các cuộc họp MAC sẽ được tổ chức?

A.5. MAC dự kiến sẽ họp khoảng sáu lần mỗi năm, tức là cách mỗi tháng một lần. Các thành viên MAC sẽ phải tham dự tất cả các cuộc họp trong phạm vi có thể.

Hầu hết các cuộc họp MAC dự kiến sẽ kéo dài khoảng hai giờ. Một số cuộc họp có thể cần thêm thời gian chuẩn bị giữa các cuộc họp.

Sau khi được chọn, MassHealth sẽ làm việc với các thành viên MAC để xác định ngày và giờ chính xác cho các cuộc họp. Thành viên MAC sẽ nhận được lịch họp MAC trước.

Vui lòng tham khảo phần Thông báo cơ hội về “Cam kết thời gian dự kiến cho thành viên MAC” để biết thêm thông tin.

## **Tham dự các cuộc họp MAC**

Q.6. Các cuộc họp MAC sẽ được tổ chức ở đâu?

A.6. MassHealth sẽ làm việc với các thành viên MAC để xác định xem một số cuộc họp MAC có thể được tổ chức trực tiếp không và nếu có, địa điểm cho các cuộc họp đó. Thành viên sẽ luôn có lựa chọn tham dự qua điện thoại hoặc máy vi tính (chẳng hạn như Zoom). Các thành viên MAC có thể quyết định cách họ muốn tham gia các cuộc họp.

Vui lòng tham khảo phần Thông báo cơ hội về “Tham dự cuộc họp MAC” để biết thêm thông tin.

## **Quy Trình Tuyển Chọn MAC**

Q.7. Các cá nhân được chọn tham gia MAC có cần phải điều tra lý lịch Thông tin hồ sơ tội phạm hình sự (CORI) không?

A.7. Không. Những người muốn tham gia MAC không cần phải điều tra lý lịch CORI.